



## สรุปสาระสำคัญ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

<b>การประชุมครั้งที่</b>	8/2553 (82)
<b>วันที่ประชุม</b>	22 เมษายน 2553 เวลา 09.30 – 15.30 น.
<b>สาระสำคัญ</b>	

1. มอบหมายฝ่ายบริหารเร่งรัดการรับโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิค้ำประกัน และภาระผูกพัน ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สพ.น.) มาเป็นขององค์การ ตามพ.ร.บ. มาตรา 57 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงานดำเนินการแยกแต่ละรายการ กำหนดกรอบเวลา ขั้นตอน รายละเอียดเทคนิควิธีการ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบาย ภายใน 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ควรดำเนินการทั้งหมด ก่อนย้ายไปสำนักงานใหม่ และเน้นการปฏิบัติงานทุกอย่างที่ต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุของ ส.ส.ท.

2. ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายเชิงนโยบายของไตรมาสที่ 1/2553 โดยข้อสังเกตความเห็นของกรรมการต่อแผนแต่ละด้าน และจัดลำดับให้เข้ากับปฏิทินงานของกรรมการนโยบายเพื่อวางกรอบการติดตามงาน ทั้งนี้ ให้นำเสนอความคืบหน้าของผลการแก้ไขในรายงานไตรมาสที่ 2 โดยขอความชัดเจนของกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม รายละเอียดต่างๆ คณะผู้รับผิดชอบพร้อมกับเพิ่มความคืบหน้าในการนำแผนไปปฏิบัติจริง และแยกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้านเป็นเล่ม เพื่อให้สะดวกและดูง่าย

3. รับทราบ รายงานทางการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2553 พร้อมขอให้ฝ่ายบริหารและสำนักที่เกี่ยวข้อง ได้มีบทวิเคราะห์ประกอบการนำเสนอว่า ข้อมูลที่ประมวลได้ มีนัยสำคัญอย่างไร สะท้อนอะไร จะนำไปสู่เรื่องใด ทั้งในเชิงส่งเสริมและป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น จากนั้น นำเรื่องผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารให้เห็นประกอบ ก่อนนำเสนอกรรมการนโยบาย (ให้ใช้หลักการนี้ ในการติดตามงานด้านอื่นๆด้วย นอกเหนือจากงานการเงิน) พร้อมกับมอบหมายให้บรรจวาระติดตามแผนและงบประมาณ เป็นวาระประจำในการประชุมผู้อำนวยการประจำเดือน

4. รับทราบ การปรับผังรายการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลา ตั้งแต่หลัง 20.20 น. เป็นต้นไปถึงประมาณ 21.10 น. เริ่ม 19 เมษายน 2553 เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังมีความขัดแย้ง โดยมีเป้าหมายคือ ใช้สื่อสาธารณะเพื่อเป็นเวทีและเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะคู่แข่งทางความคิดได้เสนอความเห็นและร่วมกันหาทางออกของปัญหา พร้อมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการทำงานของคณะทำงานร่วมด้านข่าวและรายการ ดังนี้ นายจอน อึ้งภากรณ์ น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นายเทพชัย หย่อง นางสาวสุริรัตน์ ตริมิตรคา นางพรณิภา โสคติพันธุ์ นายยุทธนา วรณปิติ

กุล นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร หากมีผู้แทนภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆอาจเชิญมาเป็นราย  
ครั้ง

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมรายงานพัฒนาการและผลการทำงานต่อ  
คณะกรรมการนโยบาย เป็นระยะๆ

---